

BÁO CÁO

**Kết quả tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật
về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
(Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/5/2014)**

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Tuy Phước là huyện đồng bằng nằm phía Đông Nam tỉnh Bình Định, là cửa ngõ đi vào Thành phố Quy Nhơn, có QL 1A đi qua, có tuyến đường sắt Bắc Nam, có QL19 đi các tỉnh Tây Nguyên, phía Đông giáp Đầm Thị Nại - thành phố Quy Nhơn, phía Tây giáp huyện Vân Canh và An Nhơn, phía Bắc giáp huyện Phù Cát, phía Nam giáp Phường Trần Quang Diệu - thành phố Quy Nhơn, diện tích tự nhiên 34.980 ha. Toàn huyện có 13 đơn vị hành chính; gồm 11 xã, 02 thị trấn; được chia thành 101 thôn với tổng số hộ 41.628; tổng nhân khẩu 192.479; về cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông nghiệp nông thôn và một số ngư nghiệp, về tôn giáo có 4 tôn giáo lớn là: Phật giáo, Thiên chúa, Cao Đài và Tin Lành; Trong đó:

- Phật giáo: có 1 trường Trung cấp phật học 59 chùa khoảng 11.796 đạo hữu.
- Thiên chúa giáo: 5 xứ đạo 19 nhà thờ, 1 chủng viện, 1 nhà chung khoảng 7.800 giáo dân.
- Cao Đài (có 4 phái).
- + Phái Tây Ninh: 7 hương đạo, 6 lễ sanh khoảng 1.302 tín đồ.
- + Phái Bến Tre: có 315 tín đồ.
- + Truyền Giáo: 1 hương đạo và 2 lễ sanh với 1180 tín đồ.
- + Cầu Kho: 1 thánh thất với 37 tín đồ.
- Tin Lành: có 85 tín đồ.

2. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, Tuy Phước là căn cứ cách mạng bị địch ra sức đánh phá ác liệt, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, lượng bom đạn rơi vãi trong chiến tranh rất nhiều, nhất là những vùng căn cứ cách mạng, các xã miền núi, các vành đai áp chiến lược do địch bố phòng, các điểm đóng quân của các sư đoàn địch, chi khu địch. Mặc dù nhiều năm qua đã tổ chức nhiều đợt thu gom tiêu hủy nhưng vẫn còn sót lại, một số người do thiếu hiểu biết đã lượm nhặt, đào bới lấy đầu đạn, bom, đạn cối về cưa đục để lấy thuốc nổ và phế liệu dẫn đến nổ bị thương và chết người. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể, sự nỗ lực của các ngành chức năng như: Công an huyện, Quân sự huyện và các ban, ngành, đoàn thể nên từ năm 2012 đến nay trên địa bàn huyện chưa xảy ra vụ việc nào liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (sau đây gọi tắt là VK, VLN, CCHT).

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT

Sau khi có Pháp lệnh số 16 về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; Nghị định số 26/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 của Chính phủ quy định trình tự thủ tục, thẩm quyền và kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy VK, VLN, CCHT; Kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Pháp lệnh số 16; Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác mở đợt vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT của UBND tỉnh Bình Định, UBND huyện Tuy Phước đã ra Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 09/01/2013 ban hành Kế hoạch tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT trên địa bàn huyện và Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 16/01/2013 về việc thành lập Ban chỉ đạo tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT trên địa bàn huyện; tổ chức sơ kết 6 tháng, 01 năm thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT trên địa bàn huyện; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 47/CP của Chính phủ về quản lý VK, VLN, CCHT và Kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai Pháp lệnh số 16 về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT để chỉ đạo cho các cơ quan, ban, ngành đóng trên địa bàn huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện từ cấp huyện đến cơ sở và báo cáo kết quả thực hiện theo từng quý, từng năm.

Kết quả đã tổ chức được 04 buổi Hội nghị triển khai phổ biến để quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT. Qua công tác tuyên truyền đã vận động thu hồi 04 khẩu súng quân dụng (gồm: 01 khẩu K59 - 6 viên đạn, 01 khẩu Colt 45 độ chế, 02 khẩu súng Bút (Pilot)- 02 viên đạn), 14 viên đạn AK, 131 viên đạn K54 giao cho phòng chức năng Công an tỉnh thanh lý, tiêu hủy.

Công tác in ấn, cấp phát tài liệu có liên quan để phục vụ trong các buổi Hội nghị triển khai các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và phục vụ công tác tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở, đáp ứng được công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục đến cán bộ và các tầng lớp nhân dân.

** Nhận xét, đánh giá:*

Về thuận lợi

Sau khi Pháp lệnh số 16 và các nghị định có liên quan đến công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT có hiệu lực thi hành, Công an huyện đã tham mưu cho UBND huyện lập kế hoạch tổ chức triển khai và chỉ đạo cho các cơ quan đơn vị và các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện; tuyên truyền rộng khắp các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của ngành Công an và UBND các cấp, lấy đó làm cẩm nang cho quá trình thực hiện và tuyên truyền để mọi tầng lớp nhân dân biết và tự giác thực hiện.

Về khó khăn, tồn tại

Trong quá trình tổ chức triển khai Pháp lệnh số 16 và các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT có những khó khăn, vướng mắc như:

- Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT vẫn là khâu yếu, chưa được thực hiện thường xuyên liên tục, chưa tạo được phong trào rộng khắp nên hiệu quả công tác vận động toàn dân tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT chưa cao.

- Ý thức chấp hành của một bộ phận nhân dân còn nhiều hạn chế, công tác vận động giao nộp số súng sẵn, súng hơi trước đây đã được cấp giấy phép đến nay không được cấp phép sử dụng còn gặp nhiều khó khăn.

- Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, ban, ngành thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ; chủ yếu chỉ có lực lượng Công an và Quân sự huyện tham gia tổ chức thực hiện vận động là chính.

2. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT

- Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, Công an huyện Tuy Phước đã ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; tiếp nhận và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên bao gồm:

+ Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 16/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT trên địa bàn tỉnh Bình Định.

+ Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 17/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT.

+ Công văn số 10/UBND-NC-m ngày 26/02/2014 về việc tuyên truyền, vận động nhân dân không sản xuất vũ khí, đạn tự chế; phối hợp các lực lượng tổ chức truy quét, thu hồi các loại vũ khí, đạn tự chế trên địa bàn tỉnh.

+ Công văn số 1101/CAT-PC64 ngày 24/7/2013 của Giám đốc Công an tỉnh về việc hướng dẫn xử lý súng tự chế.

+ Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNNPTNT-BCA ngày 22/01/2014 của Bộ NNPTNT và Bộ Công an quy định về trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ của lực lượng Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách.

+ Công văn số 369/CAT-PC64 ngày 24/02/2014 của Giám đốc Công an tỉnh về việc tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện xử lý kịp thời những trường hợp chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng súng tự chế trái phép.

Bên cạnh đó, UBND huyện còn ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện ở địa phương gồm:

+ Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 09/01/2013 của UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT trên địa bàn huyện Tuy Phước.

+ Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 16/01/2013 của UBND huyện về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT trên địa bàn huyện Tuy Phước.

+ Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 05/6/2013 của UBND huyện về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai pháp lệnh quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT.

- Các biện pháp chỉ đạo cụ thể trong công tác đấu tranh, xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT:

Quán triệt tinh thần Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH, Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 16/10/2012 của UBND tỉnh, UBND huyện ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện bao gồm: lãnh đạo Công an, BCH Quân sự huyện, các ban, ngành, MTTQ, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ huyện và UBND các xã, thị trấn làm thành viên, do đ/c Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện làm Trưởng ban, đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phối hợp tổ chức triển khai thực hiện; trong đó, Công an huyện được giao là Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo có trách nhiệm theo dõi kiểm tra, đôn đốc tổ chức triển khai thực hiện và tổng hợp tình hình kết quả báo cáo cho Ban chỉ đạo theo dõi. Ngoài ra, Công an huyện cũng có kế hoạch tổ chức triển khai cho lực lượng Công an từ huyện đến xã, thị trấn và Công an viên về nội dung Pháp lệnh số 16 và Kế hoạch tổng kiểm tra mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT để thực hiện. Kết quả đã xác minh xử lý 02 trường hợp sử dụng VK, CCHT gây rối trật tự công cộng, trong đó đã thu hồi 01 gậy côn 03 khúc, 01 súng colt 45 do Trung Quốc sản xuất, hiện đối tượng sử dụng đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đang xác minh làm rõ.

- Hàng năm Công an huyện tiến hành tổ chức thống kê, kiểm tra số lượng, đánh giá chất lượng VK, VLN, CCHT được trang bị cho cơ quan Công an huyện và Công an các xã, thị trấn. Cụ thể đã tiến hành được 03 lượt thống kê, kiểm tra số lượng và đánh giá chất lượng VK, VLN, CCHT tại cơ quan Công an huyện. Kiểm tra, báo cáo phòng chức năng công an tỉnh tiến hành cấp đổi giấy phép sử dụng cho 76/76 khẩu súng các loại hiện đang quản lý.

- Tổ chức thu gom, bảo quản và thống kê, bàn giao VK, VLN, CCHT cho phòng chức năng Công an tỉnh.

- Hàng năm UBND huyện giao cho Công an huyện chủ trì phối hợp với Đài truyền thanh huyện và Đài truyền thanh các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền nội dung Pháp lệnh số 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản hướng dẫn của cơ quan Công an cấp trên về quản lý VK, VLN, CCHT trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thông qua công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã lồng ghép tuyên truyền nội dung của Pháp lệnh để cán bộ và nhân dân quán triệt và thực hiện. Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn trực tiếp tiếp nhận, thu gom các loại VK, VLN, CCHT do nhân dân tự giác giao nộp. Công an huyện lập biên bản thu hồi và bàn giao cho phòng chức năng Công an tỉnh theo đúng quy

định, chủ động công tác kiểm tra ở các xã, thị trấn về Pháp lệnh số 16 và các kế hoạch hướng dẫn của các cấp và đã tổ chức kiểm tra ở các điểm mua bán sắt phế liệu nhắc nhở thực hiện tốt không mua bán vật liệu nổ, nếu phát hiện kịp thời báo cho Công an các cấp để thu hồi, nhìn chung chưa phát hiện vật liệu nổ ở các cơ sở mua bán sắt phế liệu.

- Thời gian qua đã tiến hành được 2 lượt tổng kiểm tra và vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT trên địa bàn huyện. Kết quả đã vận động thu hồi 4 khẩu súng quân dụng (gồm: 01 khẩu K59 - 6 viên đạn, 01 khẩu Col 45 độ chế, 02 khẩu súng Bút (Pilot) - 02 viên đạn), 14 viên đạn AK, 131 viên đạn K54. Ngoài ra lực lượng có liên quan đã kiểm tra và phát hiện xử lý 01 trường hợp dùng xung điện xiết máy để đánh bắt thủy sản vi phạm Chi thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phạt tiền 3 triệu đồng, tịch thu 01 bộ kích điện rã cá, tiêu hủy theo quy định.

*** Nhận xét, đánh giá:**

Về thuận lợi

Công an huyện đã chủ trì tổ chức rà soát số VK, CCHT hiện đang quản lý tại đơn vị, tập trung chấn chỉnh công tác quản lý và sử dụng VK, CCHT, thực hiện tốt công tác đề nghị cấp đổi giấy phép sử dụng đảm bảo đúng theo quy định, nhằm nắm chắc số lượng VK, CCHT hiện đang quản lý, tránh tình trạng mất mát, thất lạc. Bên cạnh công tác tuyên truyền và quản lý VK, VLN, CCHT, các lực lượng chức năng đã thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng hung khí, CCHT để gây thương tích. Nhìn chung trong thời gian qua các ban, ngành, đoàn thể huyện và các cấp ủy chính quyền cơ sở đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, trong đó Công an và BCH Quân sự huyện là lực lượng nòng cốt, làm tốt chức năng tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả. Nhờ đó ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT trong cán bộ và nhân dân được nâng lên; tình trạng dùng thuốc nổ để khai thác thủy sản, mua bán, khai thác phế liệu, cưa đục đầu đạn giảm hẳn, góp phần đảm bảo tình hình ANCT và giữ gìn TTATXH, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Về khó khăn, tồn tại

- Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT chưa được thực hiện thường xuyên liên tục, chưa tạo được phong trào rộng khắp nên hiệu quả công tác vận động toàn dân tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT chưa cao, ý thức chấp hành của một bộ phận nhân dân còn nhiều hạn chế, công tác vận động giao nộp số súng săn, súng hơi trước đây đã được cấp giấy phép đến nay không được cấp phép sử dụng còn gặp nhiều khó khăn. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, ban, ngành thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ, chủ yếu chỉ có lực lượng Công an và Quân sự huyện tổ chức thực hiện vận động là chính.

- Công tác tổ chức và lực lượng trực tiếp thực hiện công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực này vừa thiếu vừa mỏng, chưa đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, nhất là tình hình sử dụng VK, VLN, CCHT diễn ra có nhiều diễn biến phức tạp. Chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác này chưa được quan tâm chú ý đúng mức.

- Một số xã, thị trấn và người đứng đầu các cơ quan đơn vị, chưa thật sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt trong công tác tuyên truyền, vận động thu hồi VK, VLN. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, nhân dân chưa đầy đủ về công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, nhất là việc cá nhân sử dụng vũ khí thô sơ, súng săn tự chế, công cụ hỗ trợ từng lúc, từng nơi trên địa bàn vẫn còn xảy ra.

3. Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; khen thưởng, xử lý vi phạm liên quan đến việc quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT theo quy định của pháp luật

Hàng năm, lãnh đạo Công an huyện tổ chức kiểm tra 6 tháng 1 lần, kết quả từ năm 2012 đến nay đã tổ chức được 04 lượt tự kiểm tra việc quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT trong nội bộ cơ quan và Công an các xã thị trấn. Nội dung kiểm tra bao gồm việc bảo quản nơi cất giữ đảm bảo an toàn hay không, việc trang bị CCHT cho công tác chiến đấu có đúng mục đích không đối với cán bộ chuyên môn. Kết quả các lần kiểm tra trong năm đều chấp hành đúng quy định, không có vấn đề gì sai phạm. Chấp hành đúng chế độ báo cáo định kỳ cho phòng chức năng Công an tỉnh tình hình vụ việc có liên quan đến công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT để biết và theo dõi, hướng dẫn xử lý kịp thời.

Nhìn chung trong thời gian qua trên địa bàn huyện chưa xảy ra việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT cũng như đối với cán bộ trực tiếp quản lý và sử dụng VK, VLN, CCHT.

*** Nhận xét, đánh giá:**

Qua công tác kiểm tra, Công an huyện đã kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại trong quá trình quản lý, sử dụng số lượng, chất lượng VK, CCHT hiện đang quản lý; đề xuất, kiến nghị phòng chức năng thu hồi, cấp đổi giấy phép sử dụng VK. Tuy nhiên do thiếu cán bộ có chuyên môn để đảm trách công tác quản lý VK, VLN, CCHT nên hiệu quả đem lại chưa cao, việc bảo quản, quản lý giao cho cán bộ phụ trách hậu cần của cơ quan kiêm nhiệm nên công tác bảo dưỡng, kiểm tra không được thường xuyên và đạt kết quả.

4. Việc tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT

Trong thời gian qua đã tổ chức được 04 buổi Hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT với nội dung cụ thể:

- Sơ kết 6 tháng thực hiện Kế hoạch tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT trên địa bàn huyện.

- Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý VK, VLN, CCHT.

- Tổ chức Hội nghị triển khai Pháp lệnh quản lý VK, VLN, CCHT.

- Sơ kết 01 năm thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT.

***Nhận xét, đánh giá:**

Qua các Hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT đã thu hút được sự quan tâm của các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể đóng trên địa bàn huyện, đánh giá được tình hình thực tế trong công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT. Từ đó nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT của cán bộ và nhân dân trên địa bàn, để đi đến hành động tự giác vận động nhau tự thu gom và giao nộp các loại VK, VLN, CCHT đang sở hữu hoặc thu nhặt được.

Bên cạnh đó một bộ phận cán bộ và nhân dân chưa nhận thức được các mối nguy hiểm xung quanh việc quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, với mục đích tư lợi cá nhân và một phần là các loại VK, CCHT mang ý nghĩa kỷ niệm nên không muốn giao nộp dẫn đến kết quả công tác vận động đem lại chưa cao.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Qua triển khai thực hiện Pháp lệnh số 16 về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 16/10/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT, đã đạt được một số kết quả, đã tạo sự chuyển biến rõ rệt về mặt nhận thức của cán bộ và nhân dân đối với công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; số đối tượng trước đây có trang bị VK, VLN, CCHT nay không thuộc diện trang bị đã thu hồi theo quy định của pháp luật. Được sự quan tâm của UBND tỉnh, Công an tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền và cùng sự đồng tình hưởng ứng của các ngành, đoàn thể nên quá trình thực hiện có nhiều thuận lợi và phong trào tuyên truyền vận động toàn dân thu hồi, giao nộp VK, VLN, CCHT được phát động sâu rộng từ huyện đến thôn, xóm.

Lực lượng Công an đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, vận động và quản lý chặt chẽ, VK, VLN, CCHT không để trôi nổi ngoài xã hội, lọt vào tay tội phạm và phần tử xấu. Các vụ việc vi phạm có liên quan đến VK, VLN, CCHT đã được xác minh làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định.

Trong những năm qua việc thực hiện các quy định về đăng ký VK, VLN, CCHT và công tác tuyên truyền vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT đã được chú trọng, thường xuyên liên tục và có trọng điểm từng đợt theo hướng dẫn của Công an cấp trên. Nhất là việc bảo quản, bảo dưỡng thanh loại, bố trí nơi cất giữ an toàn, thực hiện tốt chế độ kiểm tra, chế độ báo cáo đúng quy định, nên những năm qua, qua các đợt kiểm tra, thanh tra về VK, VLN, CCHT đơn vị chưa phát hiện vi phạm gì.

Nhìn chung trong thời gian qua các ban, ngành, đoàn thể huyện và các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT trong

đó lực lượng Công an và Quân sự huyện làm nòng cốt, đã làm tốt chức năng tham mưu UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả. Nhờ đó ý thức chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT trong cán bộ và nhân dân được nâng lên; tình hình dùng thuốc nổ khai thác thủy sản, mua bán, khai thác phế liệu, cưa đục đầu đạn giảm hẳn; góp phần đảm bảo tình hình ANCT-TTATXH, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

2. Tồn tại, thiếu sót

- Trong công tác quản lý VK, VLN, CCHT những năm gần đây do biên chế còn thiếu nên việc bố trí cán bộ theo dõi, quản lý, bảo quản công tác này chưa có chuyên trách còn kiêm nhiệm, nên cũng gặp nhiều khó khăn nhất định.

- Công tác tuyên truyền pháp luật về quản lý VK, VLN, CCHT chưa thường xuyên liên tục, chưa tạo được phong trào rộng khắp nên hiệu quả công tác vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT đem lại chưa cao.

- Một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thiếu sự phối hợp chặt chẽ, triển khai chưa đồng bộ, còn có tư tưởng ỷ lại, trông chờ lực lượng Công an và Quân sự huyện thực hiện là chính nên hiệu quả đem lại chưa cao.

***Nguyên nhân:**

- Do công tác tổ chức và lực lượng trực tiếp thực hiện công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực này vừa thiếu, vừa mỏng nên chưa đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, trong khi tình hình sử dụng VK, VLN, CCHT từng lúc, từng nơi vẫn còn xảy ra. Chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác này chưa được quan tâm đúng mức.

- Một số xã, thị trấn và người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt trong công tác tuyên truyền, vận động thu hồi VK, VLN, CCHT nên chưa đạt hiệu quả cao.

- Nhận thức của một bộ phận cán bộ, nhân dân chưa đầy đủ về công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, nhất là việc cấm cá nhân sở hữu vũ khí thô sơ, súng săn, công cụ hỗ trợ vẫn còn xảy ra.

- Việc triển khai thực hiện Pháp lệnh số 16 và các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT ở một số ban, ngành, hội, đoàn thể chưa thật tích cực và thường xuyên. Tuy có triển khai song chưa đồng bộ. Nhận thức của một số cơ quan, đơn vị, địa phương về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác quản lý VK, VLN, CCHT chưa đầy đủ, chưa thật sự quan tâm đúng mức; trong tổ chức thực hiện vẫn còn tình trạng lơ là; công tác quản lý, vẫn còn một số địa phương chỉ tập trung vào các cuộc vận động cao điểm, thiếu thường xuyên, liên tục.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị UBND tỉnh xem xét có chủ trương trích kinh phí mua lại súng săn, súng hơi do cơ quan Công an cấp và đăng ký trước đây (nay đã thu hồi giấy phép) tránh tình trạng các chủ súng săn, súng hơi lén lút sử dụng trái phép, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương.

2. Đề xuất Công an tỉnh duyệt cấp cho Công an huyện tú, giá chuyên dùng VK, VLN, CCHT để cất, giữ bảo quản đúng quy định đảm bảo cho việc quản lý, bảo dưỡng kiểm tra định kỳ cho thuận lợi.

Trên đây là báo cáo kết quả tự kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT. UBND huyện Tuy Phước báo cáo Công an tỉnh Bình Định biết, theo dõi ./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh; (báo cáo)
- CA Bình Định; (báo cáo)
- TT. HU; (báo cáo)
- TT. HĐND huyện; (báo cáo)
- CT UBND huyện;
- Công an huyện;
- LĐVP; (đ/c Chánh)
- Lưu: VT, K7



Trần Hữu Lộc